

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động công tác dân số năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 349/TCDS-TTGD ngày 24 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn nội dung truyền thông nhân ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022; Công văn số 361/TCDS-TTGD ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc thông báo chủ đề và diễn giải nội dung về ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thông tin chi tiết nội dung triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới.

- Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức để hoàn thành mục tiêu về Dân số và Phát triển trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển nhằm góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số năm 2022.

2. Thông điệp chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022

“Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai phát triển bền vững, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”.

3. Các hoạt động chủ yếu

3.1. Hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022 dự kiến được tổ chức lúc 8 giờ 00, thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Địa chỉ số 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế; Lãnh đạo Hội

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể Thành phố; Lãnh đạo Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Cán bộ làm công tác Dân số ở cơ sở. Hội nghị bao gồm các nội dung:

3.1.1. Sơ kết công tác Dân số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

3.1.2. Triển khai các hoạt động hưởng ứng:

- Phối hợp các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể Thành phố có liên quan để tăng cường các hoạt động, cụ thể như:

+ Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động về công tác Dân số và Phát triển năm 2022.

+ Thực hiện các băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn...tuyên truyền cổ động Ngày Dân số Thế giới 11/7 trên các tuyến đường lớn, trung tâm.

+ Cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông, Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố,... đưa tin nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về Ngày Dân số thế giới 11/7.

3.1.3. Các hoạt động Truyền thông - Giáo dục về Dân số, nhân Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022 cần ưu tiên tập trung tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra với công tác Dân số và Phát triển của Thành phố, cụ thể như sau:

- Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp thông qua việc vận động “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con”.

- Tăng tỷ lệ các cặp nam, nữ thanh niên được truyền thông tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.

- Tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

- Tăng tỷ lệ vị thành niên, thanh niên được truyền thông, tư vấn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương các đơn vị lựa chọn và triển khai các hình thức truyền thông phù hợp bao gồm:

- Tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm cấp Thành phố, cấp quận, huyện về thực trạng, thách thức và giải pháp từng bước giải quyết vấn đề dân số và phát triển trong thời gian tới. Lồng ghép các hoạt động truyền thông vào hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng, ... ở cấp cơ sở.

- Phim, phóng sự, kịch ngắn, bản tin,... trên truyền hình, đài phát thanh, hệ thống loa phát thanh.

- Bài viết, phóng sự, tin, ảnh... trên các báo in, báo điện tử.

- Truyền thông trên hệ thống mạng xã hội và các trang thông tin điện tử.

- Tờ rơi, pa nô, áp phích, banner tại các khu đông dân cư, cửa ngõ Thành phố.

3.2. Đề tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa nhằm tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách Dân số, Chi cục DS-KHHGD đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố tham gia đưa tin với các nội dung cụ thể như sau:

- Phổ biến các chủ trương, luật pháp, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác Dân số và Phát triển trong tình hình mới gồm: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030; Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới.

- Tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa thông điệp chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022.

- Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, cụ thể qua việc thực hiện tốt các mục tiêu nâng cao chất lượng Dân số; Ổn định quy mô Dân số; Nhu cầu sử dụng các dịch vụ Dân số của người dân được đáp ứng đầy đủ và có chất lượng; Kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Tỷ số nạo phá thai từng bước được kéo giảm.

- Tuyên truyền để kiểm soát hiệu quả mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình.

Chi cục DS-KHHGD rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý báo, đài đưa tin tuyên truyền các hoạt động công tác Dân số đến Ban Ngành, Đoàn thể các cấp và người dân trong cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thành phố.

*** Thông tin liên hệ:**

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số 250 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Truyền thông - Giáo dục

Điện thoại: (028) 38 203 792. Di động: 0778 929 098 hoặc 0918 573 773; Email: ptt.ccds@tphcm.gov.vn

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

07
— 2022
→

Phụ lục 1

Định hướng nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/07 năm 2022 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (Do Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam ban hành)

Chủ Đề "Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai phát triển bền vững, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người"

Năm 2011, dân số thế giới đạt 7 tỷ người. Năm nay, con số sẽ là 8 tỷ. Một số người sẽ ngạc nhiên về những tiến bộ trong y tế đã giúp kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và tỷ lệ tử vong ở trẻ em và phát triển vắc-xin trong thời gian ngắn kỷ lục. Những người khác cũng sẽ vui mừng chào đón những đổi mới công nghệ đã giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn và kết nối chúng ta hơn bao giờ hết. Những tiến bộ trong bình đẳng giới cũng đạt được.

Nhưng những tiến bộ đạt được đó không phải tất cả mọi người đều được hưởng. Vẫn còn có phụ nữ chết trong khi sinh nở. Bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại. Công nghệ kỹ thuật số càng làm cho nhiều phụ nữ và người dân ở các nước đang phát triển bị tụt hậu. Thời gian qua, vắc xin COVID-19 vẫn không được phân phối đồng đều. Những mối quan ngại, thách thức như vậy đã được chỉ ra cách đây 11 năm hiện vẫn còn đó hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn như: Biến đổi khí hậu, bạo lực, phân biệt đối xử. Thế giới đã đạt đến một cột mốc đặc biệt nghiệt ngã vào tháng 5 năm nay: Trên toàn thế giới có hơn 100 triệu người buộc phải dời bỏ chỗ ở.

Cũng có những quan ngại là thế giới đang ở bên bờ vực của tình trạng dân số quá tải khủng khiếp hoặc dân số suy giảm nhanh chóng. Cả hai thái cực này đều cần các biện pháp để giảm bớt hoặc kích thích gia tăng dân số. Nhưng tác động về số lượng dân số trước đây đã cho thấy không thành công mà thay vào đó nó chỉ làm suy yếu các quyền con người, bao gồm cả quyền sinh sản khi phụ nữ bị buộc phải có nhiều hay ít con hơn trái với mong muốn của họ hoặc vì họ không được tiếp cận thông tin và dịch vụ để giúp họ đưa ra quyết định đó. Những điều này vốn đi ngược lại tinh thần của Chương trình Hành động của Hội nghị Quốc tế Dân số và Phát triển (ICPD).

Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta chứng kiến sự khác biệt lớn về tuổi trung bình và tỷ lệ sinh giữa các quốc gia. Trong khi dân số của một số quốc gia đang già đi và có khoảng 60% dân số thế giới sống ở các quốc gia có mức sinh dưới mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ, thì các quốc gia khác có dân số trẻ rất lớn và không ngừng tăng lên.

Nhưng trọng tâm cần tập trung vào con người chứ không phải dân số. Giảm bớt số lượng dân số làm mất đi tính nhân văn. Thay vì làm cho số lượng phục vụ cho hệ thống thì cần làm cho hệ thống phục vụ cho số lượng dân số bằng cách tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của con người.

Theo Ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc: "Mặc dù tốc độ gia tăng dân số toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong những thập kỷ tới, nhưng dân số thế giới có thể sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 20%-30% vào năm 2050 so với năm 2020. Việc có những ước tính chính xác về xu hướng dân số và dự báo đáng tin cậy về những thay đổi trong tương lai, bao gồm quy mô dân số và cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý là cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện chính sách và là hướng dẫn để hỗ trợ các quốc gia đi theo con đường bền vững sự phát triển". Ví dụ, khi mức sinh giảm phải chăng là do các bậc cha mẹ tương lai lo lắng về cách họ sẽ chu cấp cho một gia đình,

tìm chỗ ở hợp túi tiền hay việc nghỉ sinh có thể cản trở con đường sự nghiệp của một người mẹ. Khi mức sinh tăng phải chăng là do sự lựa chọn của họ hoặc do phụ nữ không có kiến thức hay không được tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại. Việc đảm bảo tất cả mọi người đều được quan tâm có thể cho phép các chính phủ đánh giá tốt hơn nhu cầu của dân số đang thay đổi và vạch ra một con đường chắc chắn hơn để giải quyết những nhu cầu đó về khả năng phục hồi nhân khẩu học.

Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn được củng cố bởi các quyền và lựa chọn. Nhưng sân chơi không và chưa bao giờ bình đẳng. Vì giới tính, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật và nguồn gốc, cùng với các yếu tố khác, vẫn còn quá nhiều người bị phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không quan tâm đến những người bị bỏ lại phía sau.

Cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức to lớn mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt và xây dựng một thế giới nơi sức khỏe, nhân phẩm và giáo dục là quyền và thực tế phải diễn ra, không phải là đặc quyền và những lời hứa suông. Trong một thế giới 8 tỷ người phải luôn có không gian cho các cơ hội. *all*